

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 23 THÁNG 8 NĂM 2021**

1. Tình hình Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Theo báo cáo của Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền, trong ngày 23/8/2021, toàn tỉnh đã xét nghiệm RT-PCR 4.915 mẫu (2.097 mẫu đơn, 2.818 mẫu gộp) cho 29.327 người và test nhanh 10.487 (7.465 mẫu đơn, 3.022 gộp) cho 13.564 người. Kết quả khẳng định có 100 ca dương tính với SARS-CoV-2 (giảm 42 ca so với hôm qua).

Cụ thể, có 32 ca trong các cơ sở cách ly y tế tập trung (giảm 19 ca so với hôm qua); 40 ca trong khu vực phong tỏa (giảm 06 so với hôm qua); 28 ca trong cộng đồng (giảm 17 ca so với hôm qua), phát hiện thông qua test sàng lọc.

Tổng số ca dương tính cộng dồn đến nay: 6.111 ca.

Mời theo dõi tình hình Covid-19 trên địa bàn tỉnh [tại đây](#).

2. Sa Đéc cần biến “vùng xanh” thành “pháo đài” phòng, chống dịch

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Thắng yêu cầu địa phương tiếp tục tầm soát để kịp thời phát hiện và truy vết, tách F0 ra khỏi cộng đồng; tiếp tục phát triển mở rộng các “vùng xanh”, biến nơi đây trở thành các “pháo đài” để phòng, chống dịch.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị địa phương phải có cơ chế để người dân trong vùng xanh ý thức tự quản, tự bảo vệ thành quả chống dịch. Song song đó, tiếp tục giám sát chặt các địa bàn trong diện có nguy cơ cao, có lịch trình lấy mẫu cụ thể ở từng khu vực để kiểm soát dịch bệnh, không bỏ sót đối tượng; tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg theo nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”, duy trì tốt các đội hình, mô hình hỗ trợ người dân trong thời điểm giãn cách. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

3. Lãnh đạo tỉnh làm việc với Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đồng Tháp

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đồng Tháp, tuy là bệnh viện tư nhân nhưng đã chủ động tham gia, chia sẻ khó khăn với địa phương trong công tác phòng, chống dịch; đồng thời chúc đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện luôn mạnh khỏe, thực hiện tốt nhiệm vụ để cùng với địa phương sớm đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đồng Tháp là bệnh viện ngoài công lập đầu tiên của tỉnh thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, cấp cứu và điều trị bệnh nhân Covid-19 mức độ nhẹ và trung bình với quy mô 100 giường. Hiện tại, Bệnh viện đang điều trị cho 67 trường hợp F0. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

4. Cấp phát gạo kịp thời cho người dân, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long xây dựng kế hoạch tổ chức giao nhận gạo cho các huyện, thành phố trước ngày 10/9; có kế hoạch cụ thể để phối hợp với các địa phương chuẩn bị phương tiện vận chuyển gạo đến các xã, phường,

thị trấn và tổ chức cấp phát kịp thời cho người dân, đảm bảo cấp phát đúng đối tượng thụ hưởng, số lượng theo quy định; đồng thời đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao nhiệm vụ cho Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long phân bổ trước 1.000 tấn gạo cho tỉnh Đồng Tháp từ nguồn dự trữ quốc gia (số gạo còn lại là 4.883,456 tấn sẽ được cấp phát sau). Mời xem chi tiết [tại đây](#).

5. Khẩn trương khoanh vùng, dập dịch tại huyện Lai Vung

Theo thống kê, từ 14 giờ ngày 21/8 đến 06 giờ ngày 23/8 trên địa bàn huyện Lai Vung ghi nhận 48 ca dương tính với Covid-19, trong đó, có 36 trường hợp ngoài cộng đồng ở các xã: Định Hoà, Long Thắng, Tân Hoà, Tân Phước, Vĩnh Thới, thị trấn Lai Vung.

Dịch bệnh có chiều hướng xuất hiện nhiều nơi trên địa bàn, nếu Lai Vung không phong toả sớm sẽ bùng phát dịch – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu nhận định; đồng thời chỉ đạo thiết lập chốt khu phong toả ở mức độ phù hợp, tận dụng thời gian đang giãn cách xã hội để xác định ngay vùng trọng điểm của dịch để khu trú lại và làm xét nghiệm khẳng định PCR. Việc test nhanh chỉ thực hiện tại vùng nghi ngờ, vùng phụ cận của dịch – ông Đoàn Tấn Bửu lưu ý. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949